

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” Giai đoạn 2020- 2023 trên địa bàn xã

Thực hiện Hướng dẫn số 1506/HD-UBND, ngày 19/5/2023 của UBND thị xã Đức Phổ về việc hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cơ quan hành chính nhà nước.

Nay UBND xã Phổ Phong báo cáo phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020 -2023 trên địa bàn xã như sau:

I. Khái quát đặc điểm, tình hình địa phương

1. Điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế xã hội ở xã Phổ Phong

1.1. Vị trí địa lý, diện tích tự nhiên:

- Xã Phổ Phong là một xã miền núi nằm phía Tây Bắc thị xã Đức Phổ.

Có giới cận:

+ Đông giáp: xã Phổ Thuận.

+ Tây giáp: xã Ba Liên, huyện Ba Tơ và xã Hành Tín Đông, Nghĩa Hành

+ Bắc giáp: xã Đức Lân, Đức Phú, huyện Mộ Đức.

+ Nam giáp: xã Phổ Nhơn.

- Xã Phổ Phong có tổng diện tích tự nhiên 5.433,05 ha, có đường ranh giới chung với các xã: Phổ Nhơn, Phổ Thuận – thị xã Đức Phổ. Xã Đức Lân, Đức Phú - huyện Mộ Đức. Xã Ba Liên - huyện Ba Tơ, xã Hành Tín Đông - huyện Nghĩa Hành. Có đường sắt Bắc Nam, Quốc lộ 24A nối các tỉnh Tây nguyên và các tỉnh đồng bằng chạy qua địa bàn xã.

1.2. Tình hình kinh tế - xã hội:

a. Về kinh tế :

- Nông nghiệp :

Tổng sản lượng lương thực từ năm 2020 đến tháng 5/2023 đạt 17.142,9 tấn; bình quân lương thực đầu người 565 kg/người/năm. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 79,6 triệu đồng/năm, tăng 7 % so với năm 2020. Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng được tăng cường, giá trị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn xã đạt 37,9 tỷ đồng, chiếm 14,8% (so với tổng giá trị sản xuất nông nghiệp). Trong đó:

- Cây Lúa: Diện tích sản xuất lúa trung bình hàng năm đạt 1.042ha, năng suất trung bình đạt 58 tạ/ha, sản lượng đạt 60.436 tấn.

- Cây Ngô: Diện tích sản xuất trung bình hàng năm là 35ha, năng suất trung bình đạt 60 tạ/ha, sản lượng đạt 210 tấn.

- Về kết quả sản xuất cây trồng khác:

+ Cây Đậu Phụng Lạc: Diện tích bình quân hàng năm là 10 ha, năng suất trung bình đạt 18 tạ/ha; sản lượng bình quân hàng năm đạt 180 tấn.

+ Cây Dưa các loại: Diện tích sản xuất trung bình hàng năm đạt 30ha, năng suất trung bình hàng năm đạt 30 tấn/ha, sản lượng đạt 900 tấn.

- Lâm nghiệp:

Thực hiện trồng rừng sản xuất đạt kết quả. Tổng diện tích rừng đến nay là 1.890,3 ha, tỷ lệ che phủ rừng là 80%, diện tích khai thác trung bình hàng năm đạt 378 ha.

Hàng năm UBND xã đều ban hành kế hoạch chăm sóc, bảo vệ rừng và phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Thương mại – dịch vụ:

Giá trị thương mại – dịch vụ đạt 378,587 tỷ đồng, chiếm 32,14% tổng giá trị sản xuất.

Thương mại, dịch vụ ngày càng tăng làm thay đổi diện mạo đời sống kinh tế ở nông thôn. Hạ tầng cơ sở, phương tiện lưu thông được đổi mới để phục vụ tốt hơn cho tiêu thụ nông sản, hàng hóa của địa phương và nhu cầu đi lại của nhân dân. Hai chợ Km3 và Km7 có trên 154 hộ kinh doanh mua bán, hàng hóa tương đối dồi dào, đáp ứng nhu cầu trao đổi mua bán hàng hóa của nhân dân. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mang lại kết quả tích cực.

b. Về văn hóa – xã hội

- Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được những kết quả tích cực. Chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện toàn diện, đầy đủ, kịp thời trên các lĩnh vực lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người có công và bảo trợ xã hội. An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Nhận thức của người dân về tự bảo đảm an sinh xã hội có tiến bộ, huy động nguồn lực xã hội cho chính sách xã hội tốt hơn.

- Mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức hỗ trợ và thực hiện đồng bộ nhiều chính sách đối với người có công, giảm nghèo, trợ giúp xã hội, hỗ trợ nhà ở, tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ tín dụng cho học sinh, sinh viên nghèo. Nhìn chung, gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình trên địa bàn xã. Tỷ lệ lao động có việc làm của xã chiếm 53,58%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,9%, từ 4,2% cuối năm 2020 xuống còn 3,3% cuối tháng 5 năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình hàng năm đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; Nhà ở cho đối tượng chính sách và hộ nghèo được quan tâm hỗ trợ, nửa nhiệm kỳ qua, tranh thủ các nguồn hỗ trợ, xã đã hỗ trợ xây dựng cho xây mới 02 nhà ở cho người có công với tổng kinh phí là 120 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 02 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 23.000.000đ; xây dựng mới 14 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí là 1.050.000.000 đồng.

Trong những việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước phát triển, hệ thống thiết chế văn hóa được

đầu tư hoàn thiện, các thôn và nhân dân trong toàn xã thực hiện tốt các hương ước, quy ước và nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Các phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tốt. Đến nay 6/6 thôn đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa. Trong đó thôn Hùng Nghĩa được UBND thị xã tặng Giấy khen là thôn văn hóa (05 năm liền); tỷ lệ hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” trung bình hàng năm đạt 96,39%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (NQ 85-90%), tăng 6,39% so với trung bình nhiệm kỳ 2015-2020.

c. Giáo dục – Y tế

- Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, làm tốt công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh xảy ra, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế thực hiện đạt hiệu quả. Chất lượng khám, chữa bệnh Trạm Y tế xã được nâng lên trách nhiệm y đức của người thầy thuốc được củng cố, đội ngũ cán bộ Trạm Y tế xã đạt chuẩn trình độ theo quy định. Trạm y tế xã giữ chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng 3%, từ 90% cuối năm 2020 lên 93% cuối tháng 5 năm 2023, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (NQ 90%).

- Công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ trẻ em được tiến hành thường xuyên, tiêm chủng vắc xin cho trẻ em đúng định kỳ, thường xuyên phổ biến kiến thức về phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em tiến hành kịp thời và đạt hiệu quả. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng tăng 0,1%, từ 7% vào cuối năm 2020 lên 8% cuối tháng 5 năm 2023, chưa đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (NQ giảm xuống còn 6%).

- Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGD luôn được chú trọng thực hiện. Tỷ lệ sinh trung bình hàng năm đạt 1,02% so dân số, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm, từ 13,8% năm 2020 giảm còn 12% cuối tháng 5 năm 2023; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,8%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

- Chất lượng giáo dục ngày được nâng cao, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, công tác xã hội hóa giáo dục triển khai thực hiện đạt hiệu quả, công tác khuyến học, khuyến tài; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng sáng tạo, phát triển toàn diện năng lực phẩm chất của người học. Giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở và phổ cập mầm non 5 tuổi. 3/3 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất mức độ 1; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở hàng năm đạt 100% và hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

2. Những thuận lợi, khó khăn tác động đến công tác triển khai, tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”

2.1. Thuận lợi:

Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước: chỉ thị số 18/2000/CT-TTg, ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Dân vận; Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ chính trị về

việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 11100-QĐ/TU, ngày 24/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ban hành kịp thời đã đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân xã là câu nói để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong xã tham gia ý kiến với Đảng, Nhà nước góp phần xây dựng xã nhà ngày càng tốt hơn.

2.2. Khó khăn:

- Là xã thuần nông, kinh tế chậm phát triển, hệ thống cơ sở hạ tầng của xã vừa thiếu, vừa không đồng bộ, ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Một số ít cán bộ, công chức chưa sâu sát phong trào quần chúng, kỹ năng, phương pháp vận động đôi lúc còn cứng nhắc, chưa có tính thuyết phục cao, chưa làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức về xây dựng và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” cho cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ Mặt trận và các hội, đoàn thể nói riêng.

- Đội ngũ cán bộ trong cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn tuy đã được bố trí, sắp xếp củng cố đủ về số lượng, nâng cao dần về chất lượng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Trong giai đoạn từ năm 2020-2023, UBND xã tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả cơ chế “một cửa” ở xã để giải quyết công việc thuận lợi cho công dân. Tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc cho công dân, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong bộ máy Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phối hợp với Mặt trận, các hội, đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò của các mô hình Dân vận khéo. Kết quả trong năm các Câu lạc bộ, các mô hình về Dân vận khéo vẫn tiếp tục duy trì và phát triển. UBND thường xuyên gắn với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, an toàn xã hội trên cơ sở thực hiện tốt công tác vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân trong quá trình thực thi công vụ, tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng luật định; khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; học hỏi dân, dựa vào dân. Đặc biệt thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nội dung Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 những nội dung công khai các dự án, công trình, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,

các khoản thu phí, lệ phí, các quy định về thủ tục hành chính có liên quan đến nhân dân đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã đối với các nội quy như: phát triển kinh tế xã hội của địa phương, dự toán quyết toán ngân sách, quản lý, sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động của nhân dân đóng góp, vay vốn ngân hàng chính sách để giải quyết việc làm, giảm nghèo, giải quyết chế độ chính sách người có công, đối tượng xã hội đều được thông báo trên hệ thống đài truyền thanh. Các nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng có nguồn vốn nhân dân đóng góp và quyết định tại các cuộc họp khu dân cư.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính được chú trọng, công tác thực hiện cơ chế một cửa tại UBND xã đã có những chuyển biến tích cực, đã củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Nhìn chung công tác giải quyết theo cơ chế một cửa đã tạo điều kiện cho tổ chức, công dân đến giao dịch được thuận lợi hơn. Bên cạnh việc thực hiện các thủ tục hành chính, Đảng ủy đã chỉ đạo coi trọng công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức cũng được thường xuyên chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng tham ô, tham nhũng, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, xa rời quần chúng... từng bước củng cố lòng tin của nhân dân đối với cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó thực hiện Quyết định 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi. từ đó cán bộ, công chức nâng cao trách nhiệm vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ, tránh được tình trạng đi trễ về sớm, giải quyết công việc ngày một tốt hơn.

- Công tác dân vận gắn với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo: Thực hiện quy chế tiếp công dân, hàng tuần tổ chức tiếp công dân định kỳ, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại của công dân đúng quy định. Từ năm 2020-2020 tổ chức tiếp dân và giải quyết đơn của công dân cụ thể:

** Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư;*

Công tác theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật, công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị công dân đạt nhiều kết quả tích cực: Trong giai đoạn 2020-2023, Chủ tịch UBND xã đã thực hiện 115 lượt tiếp công tại trụ sở UBND xã và 03 lượt tiếp công dân lưu động tại các thôn; tiếp nhận 98 đơn khiếu nại, phản ánh kiến nghị của công dân, tổ chức giải quyết 98/98 đơn đạt 100%, không có đơn tồn đọng; tổ chức 15 lượt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại các thôn và 05 đợt tuyên truyền tập trung tại xã, với 361 lượt người tham dự.

2. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Giai đoạn 2020 -2023. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã xây dựng các văn bản lồng ghép (không có văn bản chuyên đề) phối hợp với Khối dân vận và các ban, ngành tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của xã. Nêu gương, biểu

đương những nhân tố điển hình, những cách làm hay cũng như phê phán những tiêu cực, hạn chế trong đời sống xã hội. Phối hợp với Khối Dân vận đã quan tâm lồng ghép, tuyên truyền trong các cuộc họp, các buổi sinh hoạt của Hội, đoàn thể gắn với kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của dân tộc, địa phương để tuyên truyền sâu rộng đến tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, khi có vụ việc trên địa bàn xã, UBND xã thành lập Tổ tuyên truyền, vận động từng vụ việc cụ thể để triển khai thực hiện.

III. Kết quả thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo:

UBND xã thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác Dân vận, phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó động viên các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác Dân vận chính quyền, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, nhờ công tác tuyên truyền cũng đã đem lại nhiều thành công đáng kể, đặc biệt trong công tác vận động nhân dân tham gia đóng góp số tiền và số ngày công để cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới.

- Kết quả từ năm 2020-2023 Ủy ban nhân dân xã Phổ Phong đã thực hiện đầu tư xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp 34 công trình. Trong đó: 31 công trình theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2020 thực hiện chương trình MTQD xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi; 03 công trình giao thông: Tuyến ngõ Tiếp đi Đức Lân và tuyến đường vào nhà lưu niệm Nguyễn Nghiêm đi giáp Công bà Lục, tuyến đường từ nhà Lê Tây (Vạn Trung) đi giáp Quốc lộ 24, nâng cấp tuyến từ Trường tiểu học (ngõ Thới đến đường pê tông Nguyễn Cước).

- Trong giai đoạn 2020-2023, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận khéo ở cấp xã, cấp thôn, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được ổn định, công tác quốc phòng được giữ vững, kinh tế hộ gia đình được nâng lên rõ rệt, đặc biệt trong công tác vận động xây dựng nông thôn mới ở địa phương bắt đầu khởi sắc, người dân đã có sự hiểu biết về xây dựng nông thôn mới, chính họ là chủ thể trong quá trình thực hiện. Thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, không những cán bộ, công chức ngày càng hoàn thiện hơn có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Mô hình, điển hình dân vận khéo ở địa phương thường xuyên thực hiện là Dân vận khéo trong vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân đồng tình hưởng ứng chủ trương “dồn điền đổi thửa” tại các thôn Hiệp An, Hùng Nghĩa, Gia An và thôn Vĩnh Xuân với diện tích 137 ha.

- Tuyên truyền vận động các hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai các Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn xã. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị của xã và các thôn vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để thi công Dự án; phối hợp với các đơn vị liên quan xác nhận nguồn gốc, thời điểm xây dựng công trình, nhà cửa, vật kiến trúc, thời

điểm sử dụng đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam. Đến nay, xã Phở Phong đã bàn giao 100% mặt bằng cho Ban Quản lý Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam, gồm 02 khu cải táng mồ mã (*Triền núi Xương Rồng ở thôn Vĩnh Xuân diện tích 4.870,5m², Rẫy Bằng ở thôn Hiệp An diện tích 1.629,9m²*) và 03 khu tái định cư Đồng Cầu Thi diện tích 1,6ha, Đồng Máng 5,3ha (*ở thôn Vĩnh Xuân*), Đồng Gò Tre 7,1ha (*ở thôn Hiệp An*).

- Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng. Cụ thể:

+ Lĩnh vực Kinh tế: Mô hình “Chăn nuôi bò vỗ béo” và mô hình “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” của Hội nông dân đã giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm ăn khá giả.

+ Lĩnh vực An ninh – quốc phòng: Câu lạc bộ “Phụ nữ với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở thôn Hiệp An” và Câu lạc bộ “CCB với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở thôn Vạn Trung” của Hội CCB, Mô hình Camera an ninh của Hội Nông dân. Qua các năm, đã cung cấp cho Công an hàng chục nguồn tin về tội phạm và tệ nạn xã hội.

+ Lĩnh vực văn hóa – xã hội: Mô hình “Phụ nữ với công tác bảo hiểm y tế” tại 06 thôn: Hiệp An, Gia An, Vĩnh Xuân, Tân Phong, Vạn Trung, Hùng Nghĩa, và mô hình “Thanh niên với công tác bảo hiểm y tế” ở Chi đoàn thôn, nhằm tuyên truyền và vận động hội viên, đoàn viên tham gia mua bảo hiểm y tế toàn dân đạt tiêu chí bảo hiểm y tế gắn với xây dựng Nông thôn mới. Mô hình “Tur vắn, hỗ trợ nông dân phát triển, quảng bá các sản phẩm từ đốt” “) Hội phụ nữ có mô hình “ Mẹ đỡ đầu”....

IV. Đánh giá chung:

1. Kết quả đạt được và nguyên nhân:

Trong giai đoạn 2020-2023, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế của xã vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt Nghị quyết đề ra. Kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng; văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; chính sách đối với người có công và an sinh xã hội ngày càng tốt hơn; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền có nhiều tiến bộ. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội có sự chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố và phát huy. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ động, sáng tạo vận dụng các biện pháp để thích ứng linh hoạt vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời có hiệu quả của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, mà trực tiếp là

UBND thị xã; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các phòng, ban thị xã; sự nỗ lực, phấn đấu và đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của toàn cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong xã đã bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu do Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI đã đề ra.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

Một số ít cán bộ, công chức vẫn chưa quan tâm đúng mức đến công tác Dân vận khéo nên quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác này còn nặng về hành chính, chưa chú trọng việc vận động thuyết phục. Vì vậy chất lượng, hiệu quả của công tác này vẫn còn những hạn chế.

- Thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống của nhân dân trên địa bàn xã một bộ phận nhân dân thu nhập còn thấp, từ đó đã tác động đến tinh thần hưởng ứng thực hiện mô hình.

Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện trong công tác dân vận đôi lúc chưa kịp thời. Việc tổ chức sơ, tổng kết các Câu lạc bộ, mô hình còn hạn chế.

* **Nguyên nhân:** Cán bộ làm công tác Dân vận ở thôn chủ yếu kiêm nhiệm nên ít có thời gian để nghiên cứu, nắm bắt kịp thời các văn bản. Kinh phí chi cho hoạt động của các Câu lạc bộ, các mô hình không có, nếu có thì quá ít dẫn đến hiệu quả đạt không cao.

Đại bộ phận nhân dân sống bằng nghề nông, tuy kinh tế xã hội có phát triển, nhưng vẫn còn thiếu việc làm, thu nhập thấp, mặt khác có một số hộ gia đình thường xuyên đi làm ăn xa, vắng mặt ở địa phương, nên công tác vận động gặp nhiều khó khăn.

3. Bài học kinh nghiệm:

Các cấp ủy Đảng, Chính quyền cần quan tâm đặc biệt đến công tác Dân vận, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, các mô hình Dân vận khéo, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Trong công tác lãnh đạo nói phải đi đôi với làm, hứa với dân phải đúng hẹn làm đúng lời hứa. Tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở đặc biệt việc vận động thu các quỹ ủng hộ phải công khai và có hiệu quả đến tận tay đối tượng. Mọi chủ trương chính sách trước khi ban hành cần phải tranh thủ ý kiến của nhân dân, hợp lòng dân.

- UBMTTQVN và các hội, đoàn thể có vai trò rất quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện, tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân, tập hợp nhân dân, cán bộ, công chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

4. Những đề xuất kiến nghị:

Ban Dân vận thị xã tổ chức: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền các nội dung nâng cao về nhận thức, kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục, vận động nhân dân trong điều kiện hiện nay.

V. Phương hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

* **Về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức:**

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới, tích cực tham gia thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

*** Về tham mưu ban hành các quy định, chính sách có liên quan phù hợp với Hiến pháp và các quy định của pháp luật:**

Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp cũng như các quy định của Pháp luật; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình và những vấn đề có nhiều bức xúc liên quan đến đời sống, việc làm, đền bù giải phóng mặt bằng, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội... để tham mưu có những biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả. Cùng đó, tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy quyền làm chủ và trí tuệ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền.

*** Về cơ chế phối hợp giữa các cấp chính quyền với tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thực hiện công tác dân vận:**

Cùng với các cấp chính quyền, MTTQ tăng cường hơn nữa việc theo dõi, nắm tình hình Nhân dân, những vấn đề về đất đai, tôn giáo để chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền có biện pháp xử lý kịp thời theo phương châm lấy thuyết phục, vận động là chính. Quan tâm lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể đổi mới hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, tập trung thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

*** Về cải cách hành chính; thủ tục hành chính, đạo đức công vụ; văn hoá công sở:**

- Tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền cơ sở thân thiện, sâu sát, gần dân.

- Tiếp tục sửa đổi lề lối, thái độ tác phong, ngôn phong trong giao tiếp của một bộ phận cán bộ, công chức; thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng cán bộ một cách khoa học, hợp lý, dân chủ, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

*** Về thực hiện các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở:**

- Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở như: Kết luận 65-KL/TW của Ban Bí thư; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định 71/1998/QĐ-CP; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCH Trung Ương về đẩy mạnh “*Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”. Triển khai tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 18/2000/CP-TTg của Chính phủ về tăng cường công tác dân vận chính quyền.

*** Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công tác dân vận:**

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức về lý luận, chuyên môn để có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới hiện nay, có quy hoạch trong việc đào tạo sử dụng cán bộ ổn định để cán bộ yên tâm công tác, góp phần xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh về số lượng, chất lượng.

*** Về nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:**

Khi tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, đúng quy định pháp luật, không để tình trạng khiếu nại tồn đọng, kéo dài.

*** Công tác kiểm tra, giám sát:**

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm những hành vi thiếu trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức và đẩy mạnh công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

- Thường xuyên kiểm tra công tác dân vận ở cấp cơ sở dưới hình thức kiểm tra toàn diện, chuyên đề; Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ đạo điển hình “Dân vận khéo”; Coi trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, phản ánh tình hình, đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, hiệu quả.

*** Hiệu quả các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”:**

- Nhân rộng mô hình cán bộ, công chức xã tiếp xúc, đối thoại nhân dân nhằm kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình và những vấn đề có nhiều bức xúc liên quan đến đời sống, việc làm, đền bù giải phóng mặt bằng, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí...

- Mô hình tư vấn, giải quyết hồ sơ hành chính tại nhà đối với các hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo, khó khăn trên địa bàn xã.

- Thường xuyên tuyên dương, giới thiệu, tuyên truyền điển hình “Dân vận khéo”; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Trên đây là báo cáo phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn từ năm 2020-2023, UBND xã Phổ Phong báo cáo cấp trên biết theo dõi chỉ đạo tiếp theo trong thời gian đến.

Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- Cơ quan TC-NV thị xã;
- TT Đảng ủy xã;
- Dân vận xã;
- CT, các PCT xã;
- Lưu:VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Tiến Định